



“ค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566”

ส่งต่อเจตจำนงการเป็นผู้ให้ที่ไม่สิ้นสุด

กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพื่อให้นักศึกษากองทุนฯ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน บ่มเพาะ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และเป็นบัณฑิตที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมต่อไป พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า โดยปรารถนาที่จะปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาระบบธรรมศาสตร์ ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะ



ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณศิริวัฒน์ บุพบาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง คุณดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองกิจการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คุณฉัตรไชย สุรัสสนันท์ เลขาธิการชมรมธรรมศาสตร์ลำปาง และคุณกุลรัศมี นามแก้วรัตน์มณี สมาคมธรรมศาสตร์ภาคเหนือ ร่วมแบ่งปันเรื่องราวที่น่าประทับใจและประสบการณ์การเรียนรู้ การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นำทีมโดย รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ลำปาง อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์ ชูช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ศูนย์ลำปาง และอาจารย์ปฐนิกา อภิรักษ์ไกรศรี อาจารย์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์



10/04-29/66





โดยมีนักศึกษากองทุนฯ จากทุกคณะ ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 54 คน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ นำโดย อาจารย์ เกษมสันต์ วีระกุล ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ นายพัฒนพงศ์ ราช นุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองประธานกรรมการบริหาร กองทุนฯ นายไพรัตน์ อารีย์สว่างกิจ กรรมการบริหารกองทุนฯ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมวิทยากรมากความสามารถอีกหลายท่าน

ค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ฯ ในครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งกิจกรรม Special Talk ในหัวข้อ “ฉัน รักธรรมศาสตร์ เพราะ.....” และหัวข้อ “ทำไมจึงเป็นกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์” ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และการแบ่งปันแชร์เรื่องราวธรรมศาสตร์ รวมไปถึง กิจกรรมเรียนรู้นอกรั้วสถานศึกษา อย่างการศึกษา ประวัติศาสตร์ วัดนวมินทราชูทิศ วัดพระธาตุตอดยพระฉาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop การสอนทำ Pitching และ E-Portfolio ในหัวข้อ “กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ในปี 2030” กิจกรรม Workshop การค้นหาคุณค่าในตนเอง และ กิจกรรม “Brain Stom กิจกรรมเพื่อสังคม” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้นักศึกษากองทุนฯ ได้ร่วมกันระดมความคิด นำเสนอไอเดียในการช่วยเหลือสังคม

ค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากขาดผู้สนับสนุนทุกท่าน กองทุนฯ ขอขอบพระคุณ กองบริหารศูนย์ลำปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์ห้องทำกิจกรรมและอุปกรณ์โต๊ะต่าง ๆ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา สำหรับน้ำดื่มโตม TOFUSAN ผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนเครื่องดื่มแก้วเหลือง ทำยที่สุดนี้ทางกองทุนฯ ต้องขอขอบพระคุณผู้ให้ทุกท่าน ทั้งผู้บริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ นักศึกษา ธรรมศาสตร์ และผู้บริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกองทุน “บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์” ที่ทำให้เกิดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ ทางกองทุนฯ เชื่อว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะให้นักศึกษากองทุนฯ ทุกคนต่างได้เรียนรู้สิ่งสำคัญ คือ การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับในวันนี้และส่งต่อคุณงามความดีในฐานะผู้ให้ต่อไป

